

## ก.ค.ศ.ปลดล็อกเทียบวิชาสมัครสอบไม่ดูเกรด

นำเสนอเมื่อ : 29 มี.ค. 2560

**ก.ค.ศ.ปลดล็อกเทียบวิชาสมัครสอบครูไม่ดูเกรด**  
**พร้อมเปิดทางเด็กจบใหม่ปริณทเอกสารแสดงสถานะ แบนสมัครสอบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้**  
**แต่ทั้งนี้ ใบจริงครูสภาต้องลงวันที่ออกให้ไม่เกินวันที่ 4 เม.ย.2560**

วันนี้ (29 มี.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่กำลังเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.2560 ซึ่งพบว่าชื่อสาขาที่ สพฐ. เปิดรับสมัครบางสาขาไม่ตรงกับที่เปิดสอน เช่น จิตวิทยาและการแนะแนว กับ จิตวิทยาแนะแนว การเงินการธนาคาร กับ การธนาคารการเงิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2556 ก.ค.ศ. ได้ออกแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิตไว้ ว่าหากผู้สมัครนำคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามคุณวุฒิและสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัครมาสมัครสอบ ให้ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่าเกรด C (ซี) ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติยกเลิกการกำหนดเกรด แต่ยังคงกำหนดว่าผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้รับรายงานจากครูสภา ว่า ขณะนี้มีนิสิต นักศึกษาหลักสูตร ครุ 5 ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา อยู่ระหว่างขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กว่า 20,000 คน เดินทางมาขอรับใบอนุญาตฯ เพื่อนำไปประกอบการสมัครจำนวนมาก ซึ่งปกติมหาวิทยาลัยจะดำเนินการขอใบอนุญาตฯ ให้ ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัคร ก.ค.ศ. จึงมีมติให้สามารถใช้หลักฐานที่เป็นเอกสารแสดงสถานะการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ครูสภาประกาศขึ้นหน้าเว็บไซต์ โดยให้ผู้สมัครป็นเอกสารยื่นสมัครสอบได้ และ ก.ค.ศ. ยังแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี 2560 โดยมี นายกิตติรัตน์ มังคละศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชำนาญการของ ก.ค.ศ. เป็นประธาน ทำหน้าที่วินิจฉัยปัญหาและพิจารณาตอบข้อหารือที่เกิดขึ้นในการสอบบรรจุครั้งนี้ด้วย

ด้านนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า จากนี้ ก.ค.ศ. และ สพฐ. จะแจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยไปยังหน่วยรับสมัครทั่วประเทศ โดยสามารถใช้ออกสารอย่างใดอย่างหนึ่งยื่นสมัครก็ได้ ดังนี้ 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 3. หนังสือรับรองสิทธิ 4. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ 5. เอกสารแสดงสถานะการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ที่สมัคร 36 สาขาวิชาที่กำหนดว่าต้องมีใบอนุญาตฯ นั้น ต้องเป็นใบอนุญาตฯ ที่ครูสภาอนุมัติให้ไม่เกินวันที่ 4 เม.ย. นี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ ทั้งนี้ ในการสมัครสอบใช้ออกสารแสดงสถานะที่ปริณทามาแทนได้ แต่หากสอบได้และเรียกบรรจุก็จะมีกรดูใบอนุญาตฯ ตัวจริง ว่าครูสภาออกให้ในวันที่ 4

เม.ย.หรือไม่ถ้าเกินจากนี้ถือว่าหมดสิทธิ์บรรจุ โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รับปากที่ประชุม  
ก.ค.ศ.ว่าสามารถดำเนินการอนุมัติใบอนุญาตฯตัวจริงแก่สถานศึกษา ที่ส่งขอมูลมาให้ได้ทันตามกำหนดแน่นอน

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 15.39 น.](#)